
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๓๓ 

วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวราเทพ  รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนที่สี่  ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม  ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย รัฐวิสาหกิจ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชมุได ้ดังนี้  

  
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๒๐  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทย และรัฐวสิาหกิจ 
๑. ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย    
๒. การประปานครหลวง  
๓. การประปาส่วนภูมิภาค  
๔. องค์การจัดการน้ าเสีย     

มาตรา ๓๓  งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่รูปแบบพิเศษ  
๑. กรุงเทพมหานคร 
๒. เมอืงพัทยา 
 

ผลการพิจารณา 
มาตรา ๒๐ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทย  
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ๔,๔๘๗,๒๓๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด     -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธกิาร  
- โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย  

โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็นจ านวนบุคลากรเป้าหมาย จ านวน ๑๖,๔๗๐ คน สอบถามว่ากลุ่มเป้าหมายเป็น
เจ้าหน้าที่ส่วนใดเป็นหลัก 

- โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย 
ต้องการทราบรายละเอียดการวัดผล ว่ามีปัจจัยในการวัดผลอย่างไรว่าบุคลากรได้รบัคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและจริยธรรมสูง  
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- โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการ ซึ่งบางส่วนเป็นงบผูกพันใหม่ เช่น โครงการก่อสร้าง
อาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหมใ่นหลายจังหวดั สอบถามว่าอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่าในจังหวัด
สมุทรปราการมีอายุการใช้งานกี่ปี 

- โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ซึ่งในหลายจังหวัดเป็นงบผูกพันใหม่  
เช่น บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ สมุทรสงคราม สอบถามว่าเหตุผลที่ต้องด าเนินการก่อสร้างอาคารชุดที่พัก
อาศัยข้าราชการเพิ่ม เนื่องจากจ านวนข้าราชการเพิ่มมากขึ้นใช่หรือไม่ 

- โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย งบประมาณจ านวน 
๕๘๘ ล้านบาท ซึ่งมีการขอรับจัดสรรงบประมาณ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๖ และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีการขอรับจัดสรรงบประมาณใหม่ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สอบถามว่าหน่วยงานมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร 

- คณะกรรมการจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ให้แก่ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย สอบถามว่า
โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นอย่างไร และปัจจุบันยังมีการด าเนินการจัดสรรที่ดินอยู่หรือไม่ 
และมีที่ดินที่หน่วยงานครอบครองและยังไม่มีการจัดสรรจ านวนเท่าใด รวมทั้ง แนวทางในการพัฒนา
พ้ืนที่ในอนาคตเป็นอย่างไร 

- สอบถามความคิดเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยสนับสนุนแนวคิดการกระจายอ านาจมากน้อย
เพียงใด เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่าไม่มี
งบประมาณส่วนใดที่จัดสรรเพ่ือสนับสนุนโครงการให้มีการกระจายอ านาจ 

- โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย จ านวน ๕๘๘.๔๒ ล้านบาท 
เป็นโครงการเดียวกันกับที่ได้มีการพิจารณาในห้องประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งมีงบประมาณจ านวน 
๓๘๕ ล้านบาท หรือไม่ เนื่องจากชื่อโครงการเหมือนกัน และสอบถามว่าโครงการจัดหาระบบวิทยุ
สื่อสารดังกล่าวเป็นโครงการใหม่หรือไม่ อย่างไร 

- ปัจจุบันมีกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบ มีอะไรบ้าง 
- ตามกฎหมายแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ ซึ่งปัจจุบันเป็นแผนฉบับที่ ๒ พบว่า ภารกิจ

ในการถ่ายโอนหลายภารกิจของกระทรวงมหาดไทยยังไม่มีการถ่ายโอน สอบถามว่าหน่วยงานมีปัญหา
และอุปสรรคอย่างไร 

- เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า 
มแีผนงานที่ลดจ านวนงบประมาณลง คือ แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
และแผนงานส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สอบถามสาเหตุที่แผนงาน
ดังกล่าวมีการลดจ านวนงบประมาณลง 

- การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สอบถามว่าหน่วยงานมีการบูรณาการร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมหรือไม่ อย่างไร 

- ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แผนงานการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
งบประมาณ ๓๒ ล้านบาท สอบถามว่างบประมาณส่วนดังกล่าวเพียงพอหรือไม่ 

- แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ จ านวน ๕๒ ล้านบาท หน่วยงานมีการบูรณาการร่วมกับ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร 

- แผนงานบูรณาการการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่งบประมาณเพ่ิมขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ ว่างบประมาณส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมีดัชนีชี้วัดการปลุกจิตส านักเป็นอย่างไร 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะชุ
มน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง

ไม
่ได
้รับ

รอ
ง 

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช้
หา

กเ
กิด

คว
าม

เส
ียห

าย
ใด

 ๆ
 ผ
ู้นั้น

ต้อ
งร
ับผ

ิดช
อบ

เอ
ง



๓ 
 

- งบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
และ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีความใกล้เคียงกัน เช่น งบประมาณขับเคลื่อนพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริ 
และเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณในการปลุกจิตส านึกและสร้างความปรองดอง และแผนบูรณาการ 
ยาเสพติด สอบถามว่า เมื่อมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะมีผลต่อการจัดการงบประมาณ
ในปีถัดไปหรือไม่ อย่างไร 

- ประเด็นวิกฤติปัญหาเด็กเกิดใหม่น้อยและขาดแคลนแรงงาน หน่วยงานมีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในประเด็นดังกล่าวอย่างไร 

- ศูนย์ ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด ในการด าเนินการของศูนย์ ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม  
มีการกระบวนการด าเนินการอย่างไร เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกใช้สารเสพติด และวัดผลอย่างไร 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านเครือข่ายไร้สาย
ความเร็วสูง ส าหรับส่วนกลาง งบประมาณ ๗.๘ ล้านบาท มีความซ้ าซ้อนกับโครงการที่ได้ด าเนินการ
ก่อนหน้าหรือไม่ 

- โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย มีการน าไปด าเนินการ
อย่างไร และซ้ าซ้อนกับโครงการอื่นหรือไม่ 

- ความเชื่อมโยงของแผนการพัฒนาระดับพ้ืนที่  (One Plan) ซึ่งเริ่มต้นด าเนินการในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ สอบถามว่าในปัจจุบันการมี One Plan สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้เพียงใด และในทาง
ปฏิบัติ One Plan เป็นกลไกที่มีการท างานที่ชัดเจน เช่น การประชุมรายปี หรือไม่ หรือตอบโจทย์เรื่อง
ใดเป็นการเฉพาะหรือไม่ อย่างไร 

- ประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจน (Re X-ray) ที่มีการระบุว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
จ านวน ๑๑.๓๕ ล้านสภาพปัญหา สอบถามว่าเป็นการแก้ไขปัญหาลักษณะใด และสามารถแบ่งแยก
ออกเป็นกลุ่มของปัญหาได้หรือไม่  

- ศูนย์ด ารงธรรมมีโครงสร้างการท างานในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ   
แบ่งโครงการสร้างการท างานอย่างไร  

- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) มีครบทุกจังหวัดหรือไม่ และในทางปฏิบัติคือการท าให้
เกิดโคกหนองนาโมเดลในทุกจังหวัดพ้ืนที่ที่มีการขอใช่หรือไม่ 

- หน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการประกาศเขตภัยพิบัติอย่างไร 
- ปัญหาหนี้นอกระบบ มีการก าหนดตัวชี้วัดหรือสถิติหรือไม่ว่าภายหลังจากการไกล่เกลี่ย 

ช าระหนี้แล้ว ลูกหนี้มีการก่อหนี้อื่นเพิ่มหรือไม่ 
- งบประมาณในการปรับปรุงอาคารศาลากลาง หากเป็นรูปแบบโบราณเห็นว่าควรอนุรักษ์ไว้ 

และสอบถามว่า มีคณะกรรมการเข้ามาดูแลการใช้ประโยชน์จากศาลากลางหลังเก่าหรือไม่ 
- กรณีห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด โดยมีการจดทะเบียนที่กรุงเทพมหานคร สอบถาม

ว่าภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัด จะถูกจัดเก็บและจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือไม่ 

- บ้านพักของข้าราชการของส านักงานจังหวัด และข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ ในสังกัด
ของส านักงานปลัดกระทรวง สอบถามว่ามีครบทุกจังหวัดหรือไม่ 

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด 
และนโยบายของรัฐบาลที่มีการของบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จ านวน ๒๖๘ ล้านบาท สอบถามว่า
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ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ส่วนงานใดด าเนินการ และมีหลักเกณฑ์การเสนอ
โครงการเป็นอย่างไร 

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด 
และนโยบายของรัฐบาลที่มีการของบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณจ านวน ๒๑๙ ล้านบาท  
จ านวน ๒๓๑ โครงการ สอบถามว่าส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ส่วนงานใด
ด าเนินการ และมีหลักเกณฑ์การเสนอโครงการเป็นอย่างไร 

- ขอสอบถามรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหา  
ความเดือนร้อนของประชาชนในจังหวัดและในระดับรัฐบาล ที่ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๘ จ านวน  
๒๖๘ ล้านบาท มีการก าหนดหลักเกณฑ์การขอโครงการอย่างไร 

- เมื่อพิจารณารายละเอียดโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 
จ านวน ๕๘๘ ล้านบาท เป็นโครงการใหม่หรือไม่ อย่างไร ประกอบกับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ  
ที่มีความซ้ าซ้อนกับโครงการที่ตั้งเป็นงบประมาณผูกพันประมาณ ๓๐๐ ล้านกว่าบาท ที่ได้มีการ
พิจารณาในชั้นคณะอนุกรรมาธิการ จึงขอทราบเหตุผลและความจ าเป็นในการตั้งโครงการจัดหาระบบ
วิทยุสื่อสาร 

- ขอทราบว่าเพราะเหตุใดโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 
จ านวน ๕๘๘ ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น ชี้แจงว่า หน่วยงานได้ให้ความส าคัญกับท้องถิ่น  

โดยเห็นได้จากงบประมาณส่วนใหญ่  ร้อยละ ๗๐ ที่ลงไปยังท้องถิ่น ไม่รวมกับการขอรับจัดสรร
งบประมาณโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ประเด็นสรรพากร ในระดับชาติ มีคณะกรรมการกระจายอ านาจ โดยมีตัวแทนของ
กระทรวงมหาดไทย คือ ปลัดกระทรวง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ กรมสรรพากร
เป็นผู้มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการก าหนดหลักเกณฑ์การช าระภาษี ส่วนที่เป็นปัญหา คือ บริษัทหรือ
ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ที่มีการจดทะเบียนและเสียภาษีในกรุงเทพมหานคร ท าให้บริษัทใหญ่สามารถ
บริหารจัดการเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ และในท้ายที่สุดเม็ดเงินจะหมุนกลับไปยังท้องถิ่น
ได้น้อย ทั้งนี้ ทุกจังหวัดใช้วิธีการรณรงค์เพ่ือให้บริษัทหรือห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ยินยอมเสียภาษี 
ที่จังหวัด โดยกระทรวงมหาดไทยท าหน้าที่เพียงตัวกลางในการจัดส่งภาษีให้แก่ท้องถิ่น 

- ประเด็นงบประมาณในการปรับปรุงศาลากลางจังหวัด ชี้แจงว่า แต่ละจังหวัดที่มีการขอรับ
จัดสรรงบประมาณ มีอาคารศาลากลางอายุเกินกว่า ๓๐ ปี โดยศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการหลังเก่า
ไม่สามารถขยายพ้ืนที่ได้อีก และการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจังหวัด  
เป็นผู้พิจารณา 

- ประเด็นบ้านพัก ชี้แจงว่า บ้านพักมีจ านวนไม่เพียงพอกับบุคลากร และหน่วยงานมีความ
พยายามในการด าเนินการต่อไป 

- ประเด็นการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสื่อสารความเร็วสูง ชี้แจงว่า เป็นการเช่า WIFI โดยไม่ 
ทับซ้อนกับระบบวิทยุในหมวดรายการอื่น 
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- โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย  
มีการอบรมภาคีเครือข่ายและข้าราชการ ซึ่งในแต่ละปีจะมีข้าราชการใหม่ และข้าราชการที่เลื่อนระดับ 
รวมทั้งมีการเชิญประชาชนเข้าร่วมการอบรมด้วย  

- ประเด็นยาเสพติด จากสถิติพบว่าสามารถท าให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกยาเสพติดได้เด็ดขาด  
ร้อยละ ๔๖  สถิติของกรมราชทัณฑ์ พบว่าร้อยละ ๘๐ เลิกไม่ได้ แสดงให้เห็นว่าระบบที่ใช้ชุมชน 
ในการฟ้ืนฟู ผ่านศูนย์ฟืน้ฟูของกระทรวงมหาดไทยได้ผลดีกว่าการบ าบัดฟ้ืนฟูในเรือนจ า 

- ประเด็นหนี้นอกระบบ ชี้แจงว่า ลูกหนี้นอกระบบส่วนใหญ่ไม่มีวินัยและท าให้การแก้ไขปัญหา
เป็นไปได้ยาก โดยจ าเป็นต้องพยายามดึงลูกหนี้นอกระบบให้กลับเข้ามาเป็นผู้มีความรับผิดชอบ  
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และขยายโอกาสควบคู่กับการสร้างวินัย ส าหรับเจ้าหนี้ มีการเปิดโอกาส 
ให้จดทะเบียน เพ่ือเป็นเจ้าหนี้ที่ถูกกฎหมาย ซึ่งมีเจ้าหนี้ผู้เข้าร่วมเพียง ๕ ราย 

- กรณีงบประมาณเร่งด่วนเป็นที่จัดส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด เมื่อน างบประมาณ
ที่ได้รับเฉลี่ยจังหวัดทั้งหมดจะได้จังหวัดละประมาณ ๓,๔๐๐,๐๐๐ - ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่การจัดสรร
งบประมาณให้แต่ละจังหวัดต้องพิจารณาจากประชากร อ าเภอ และพ้ืนที่ โดยหน่วยงานพิจารณา
จังหวัดขนาดเล็กมีจ านวน ๑๓ จังหวัด จังหวัดละ ๓ ล้านบาท จังหวัดขนาดกลางมีจ านวน ๓๙ จังหวัด 
จังหวัดละ ๓,๔๗๐,๐๐๐ บาท จังหวัดขนาดใหญ่มีจ านวน ๒๔ จังหวัด จังหวัดละ ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท  
ซึ่งจะแตกต่างจากในอดตีการจัดสรรงบประมาณผู้วา่ราชการจังหวัด CEO จะได้จังหวัดละ ๒๐ ล้านบาท 
ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม งบประมาณดังกล่าวใช้จ่ายตามระเบียบ  
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ส่วนรายละเอียดขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

- โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย จ านวน ๕๘๘ ล้านบาท  
มีอยู่ ๒ ส่วน ส่วนแรก เป็นการจัดหาวิทยุทั้งหมดประมาณ ๘๐,๐๐๐ เครื่อง ทั่วประเทศ เพื่อแจกจ่าย
ให้กับก านันและผู้ใหญ่บา้น และได้รับวิทยุสื่อสารทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย ส่วนที่สองเป็นการเช่าสัญญาณ 
แต่สัญญาณที่ผู้รับจ้างให้บริการสามารถด าเนินการได้ประมาณ ร้อยละ ๘๐ ซึ่งมีบางพ้ืนที่ที่ผู้รับจ้าง 
ยังไม่สามารถให้บริการสัญญาณได้ครอบคลุม ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้บางส่วนให้กับผู้รับจ้างได้  
จึงเป็นสาเหตุให้งบประมาณในปี ๒๕๖๗ ยังเบิกจ่ายไม่ได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง
ด าเนินการตามสัญญาที่ก าหนดไว้ ส่วนรายละเอียดขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิาร 
- ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยควรเร่งรัดการยกร่างแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการ

ท้องถิ่น ซึ่งมีการประกาศบังคับใช้ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๔๒ และสอบถามว่าปัจจุบันร่างกฎหมาย 
ฉบับดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไร 

- ในการประกาศเขตภัยพิบัติ  เสนอให้มีการออกหลักเกณฑ์เพ่ือให้อ านาจนายอ าเภอ 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประกาศเขตภัยพิบัติขนาดย่อม ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การเข้า 
ให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติด าเนินไปอย่างทันท่วงที 
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รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ  
๑. ขอเอกสารโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ให้แก่บุคลากรของ

กระทรวงมหาดไทย ต้องการทราบรายละเอียดการวัดผล ว่ามีปัจจัยในการวัดผลอย่างไรว่าบุคลากร
ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและจริยธรรมสูง 

๒. โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ซึ่งในหลายจังหวัดเป็นงบผูกพันใหม่  
เช่น บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ สมุทรสงคราม สอบถามว่าเหตุผลที่ต้องด าเนินการก่อสร้างอาคารชุดที่พัก
อาศัยข้าราชการเพิ่ม เนื่องจากจ านวนข้าราชการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเท่าใด 

๓. คณะกรรมการจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ให้แก่ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย สอบถามว่า
โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นอย่างไร และปัจจุบันยังมีการด าเนินการจัดสรรที่ดินอยู่หรือไม่ 
และมีที่ดินที่หน่วยงานครอบครองและยังไม่มีการจัดสรรจ านวนเท่าใด รวมทั้ง แนวทางในการพัฒนา
พ้ืนที่ในอนาคตเป็นอย่างไร และขอเอกสารดังนี้ 

๑) โครงสร้างคณะกรรมการ ใครเป็นประธาน ใครเป็นกรรมการบ้าง 
๒) โครงการจัดสรรของคณะกรรมการมีกี่โครงการ ที่ไหนบ้าง 
๓) ปัจจุบันเหลือที่ดินที่คณะกรรมการถือครองกี่แปลง 
๔) แนวทางการด าเนินการกับที่ดินที่ยังถือครองอยู่ จะปล่อยทิ้งไว้หรือจะยกให้

กรุงเทพมหานคร 

- นางสาวภคมน  หนุนอนันต์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่าย
บังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย งบประมาณ ๕๘๘.๔๒ ล้านบาท โดยขอให้แยกรายละเอียดออกเป็น
ค่าวิทยุสื่อสารและค่าคลื่นสัญญาณ และรายละเอียดโครงการที่ตั้งไว้ประมาณ ๓๐๐ กว่าล้านบาท  
ที่เป็นการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องวิทยุสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดหาระบบวิทยุ
สื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทยหรือไม่ อย่างไร 

 - นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. รายชื่อกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจัดหวัดรับผิดชอบ มีอะไรบ้าง 
๒. นายอ าเภอได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตามกฎหมาย ชุดใดบ้าง 
๓. หน่วยงานมีการประเมิน KPI ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอแต่ละแห่ง อย่างไร 

 - นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ผู้น าของประเทศอาเซียนและจีน ว่ามีการด าเนินการอย่างไร 

 - นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์  กรรมาธิการ  
๑. รายละเอียดโครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ ๔๑,๔๘๙๙ ล้านบาท ซึ่งระบุผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ ว่าอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ว่ามีการสนับสนุนการด าเนินโครงการ  
TO BE NUMBER ONE เป็นงบประมาณจ านวนเท่าใด 

๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันส าคัญส าหรับจังหวัด งบประมาณ ๕๒ ล้านบาท  
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๓. รายละเอียดโครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูล ๑๕๖๗ เพ่ือประชาชน งบประมาณ 
๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๔. รายละเอียดโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของ
กระทรวงมหาดไทย  

 - นายอิทธิพล  ชลธราศิริ กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
 ๑. ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด ในการด าเนินการของศูนย์ ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม  

มีการกระบวนการด าเนินการอย่างไร เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกใช้สารเสพติด และวัดผลอย่างไร 
๒. รายละเอียดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ส าหรับส่วนกลาง งบประมาณ ๗.๘ ล้านบาท มีความซ้ าซ้อน 
กับโครงการที่ได้ด าเนินการก่อนหน้าหรือไม่ 

๓. รายละเอียดโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย  
มีการน าไปด าเนินการอย่างไร และซ้ าซ้อนกับโครงการอื่นหรือไม่ 

๔. รายละเอียดโครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูล ๑๕๖๗ เพ่ือประชาชน งบประมาณ 
๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. ขอเอกสารโครงสร้างของศูนย์ด ารงธรรม ว่าการท างานในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  

และระดับประเทศ แบ่งโครงการสร้างการท างานอย่างไร  
๒. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกการท างานของการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพ้ืนที่ในลักษณะแผน

เดียว (One Plan) ว่าหน่วยงานมีกลไกการท างานอย่างไร เช่น วิธีการท างาน จ านวนการจัดประชุม 
๓. ขอรายละเอียดเกี่ยวกบัโครงการแก้ไขปญัหาความยากจนงบประมาณ จ านวน ๑๑ ล้านบาท 

โดยขอให้จัดหมวดหมู่ของสภาพปัญหาที่แก้ไขได้ทั้งหมด 
๔. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ด ารงธรรม จ านวน ๒๗,๐๐๐ เรื่อง โดยขอให้แยกว่าเรื่องใด 

อยู่ในอ านาจของศูนย์ด ารงธรรมและเรื่องใดที่ศูนย์ด ารงธรรมด าเนินการไม่ส าเร็จ  
๕. ขอรายละเอียดเกี่ยวกบัเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากโคกหนองนาโมเดล หน่วยงาน

มีทางเลือกอื่นให้กับผู้สมัครเข้ามาในการเลือกแก้ปัญหา หรือไม่ 

 - นายทรงยศ  รามสูต กรรมาธิการ ขอเอกสารหลักเกณฑ์ในการประกาศเขตภัยพิบัติของ
หน่วยงาน  

 - นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. ขอเอกสารรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 ๒. ความคืบหน้าร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด 
 ๓. ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ฉบับใหม่ ปัจจุบันอยู่ใน
ขั้นตอนใด 

 ๔. กรณีห้างสรรพสินค้าที่ตัง้อยู่ในต่างจังหวัด โดยมีการจดทะเบียนที่กรุงเทพมหานคร สอบถาม
ว่าภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัด จะถูกจัดเก็บและจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือไม่ 
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- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. เอกสารรายละเอียดการขับเคลื่อน SDG ท้ัง ๑๑ เป้าหมาย ของกระทรวงมหาดไทย 

 ๒. เอกสารหลักเกณฑ์และ KPI ในการพิจารณาคัดเลือกหรือการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
 ๓. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด 
และนโยบายของรัฐบาลที่มีการของบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณจ านวน ๒๑๙ ล้านบาท  
จ านวน ๒๓๑ โครงการ มี โครงการใดบ้าง และมีผู้ รับผิดชอบโครงการเป็นหน่วยงานใดของ
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์เป็นประชาชนในพื้นที่ใด  
 

การประปานครหลวง     ๖๑,๐๕๓,๒๐๐   บาท 
ไม่มีรายการปรับลด     -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของการประปานครหลวงในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธกิาร  
- ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้านโยบายน้ าประปาดื่มได้ เป็นอย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดแผนงานที่เป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ใดบ้าง พร้อมวงเงินงบประมาณ และการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ ในระยะ ๕ ปีที่ผ่านมา อย่างไร 
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาท่อประปารั่วหรือแตก เพ่ือลดการสูญเสียของน้ า อย่างไร  

และแนวทางการแก้ปัญหาความดันน้ าในท่อน้ าประปาที่ไม่เพียงพอต่อการใช้น้ าบริเวณปลายท่อ 
อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินแรงดันขั้นต่ าในการจ่ายน้ าประปาปัจจุบัน 
แรงดันน้ าต่ า ส่งผลกระทบเรื่องคุณภาพน้ าและประชาชนต้องจัดหาเครื่องปั๊มน้ า  

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพการวางท่อน้ าประปาและอายุท่อน้ าประปาเฉลี่ย ๑๒ ปี 
เมื่อเปรียบเทียบอายุเฉลี่ยท่อน้ าประปาของประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน ๕๐ ปี ท าปริมาณน้ าสูญเสีย
จ านวนมาก และอัตราการแตกรั่วของท่อสูงกว่าประเทศอื่น จ านวน ๑๖ เท่า และการก าหนดตัวชี้วัด 
ไม่สอดคล้องกับหลักสากล ที่ก าหนดโดยส านักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาแนวกั้นเขตคลองประปาบริเวณถนนแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าไป 
แยกศรีสมาน ประชาชนเดินทางประสบอุบัติเหตุชนราวสะพานและแนวกั้น  

- ขอทราบแนวทางการยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือลดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การขอเชื่อมต่อสะพานหรือการใช้สะพานข้ามคลองประปา อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวางแผนการก่อสร้าง
ถนนกับการวางท่อน้ าประปา เพื่อลดผลกระทบการเดินทางของประชาชนอย่างไร  

- ขอทราบความคืบหน้าคดีที่การประปานครหลวง กับพวก ๓๐ คน ถูกฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับ 
การก่อสร้างโรงงานผลิตน้ าประปาคลองมหาสวัสดิ์ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดนโยบายโครงการน้ าประปาดื่มได้ ความคืบหน้าและผลการด าเนินงาน 
สามารถดื่มน้ าประปาได้หรือไม่ แผนงานสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเชื่อมั่นคุณภาพน้ าประปา 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการน้ าประปาดื่มได้อย่างไร  
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- ขอทราบรายละเอียดอัตราส่วนประชาชนของการเข้าถึงน้ าประปา คิดเป็นร้อยละเท่าใด  

หน่วยงานตอบข้อซกัถาม 
- ในเรื่องน้ าประปาดื่มได้ มีหลักเกณฑ์ในการควบคุมตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก 

เป็นการก าหนดค่ามาตรฐานในการบริการน้ าดื่ม มีการควบคุมการผลิตตั้งแต่แหล่งน้ าดิบจนถึง  
การสูบจ่ายให้กับผู้ใช้น้ าและมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าสามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้โดยเลือกบริเวณ 
ที่เป็นจุดชุมชนหรือสถานที่ท่องเที่ยวและมีภาคเอกชนในการตรวจสอบ และมีการควบคุมคุณภาพน้ า  
ในการซ่อมท่อรวมทั้งปรับปรุงท่อที่มีอายุการใช้งานยาวนานให้มีสภาพใหม่ใช้การได้ดี ทั้งนี้ รายละเอียด 
ขอจัดส่งเป็นเอกสาร 

- ประเด็นเรื่องน้ าสูญเสีย มีแผนการจัดการน้ าเสีย ซึ่งปัจจุบันมีน้ าเสียร้อยละ ๒๕ ที่มีแผนงาน
ควบคุมดูแล ส่วนเรื่องแรงดันน้ าประปา ค่าเฉลี่ยเบื้องต้น ๗.๕ เมตร มีการก าหนดแผนในการเพ่ิม
แรงดันเพ่ือด าเนินการ 

- ในการขยายเขตให้บริการ ชี้แจงว่าเบื้องต้นมีการบริการประชาชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
มีบางพ้ืนที่ไม่ได้รับการบริการเนื่องจากเดิมเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สภาพ
พ้ืนที่ โดยมีการเข้าไปส ารวจและท างานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบว่าประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับการบริการครบถ้วนหรือไม่ และมีการประสานงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง 
และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

- เรื่องค่าประปา การใช้น้ าที่มีการคงค้างเนื่องจากผู้ใช้น้ ายังไม่มีการขอรับคืน จึงยังคงอยู่ 
ในบัญชี ปัจจุบันค่าใช้จ่ายได้มีการยกเลิกค าสั่งในการเรียกเก็บ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ โดยในการเรียก
เก็บค่าใช้น้ าประปาจะแบ่งตามกลุ่มผู้พักอาศัย กลุ่มธุรกิจ และกลุ่มอุตสาหกรรม 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิาร 
- การประปานครหลวง ควรมีหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรอื่นตรวจสอบความถูกต้อง 

ของข้อมูล ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ควรมีอ านาจก ากับกิจการประปา  
และก าหนดบทลงโทษการประปานครหลวง  

- การประปานครหลวง ควรพิจารณาการก าหนดมาตรฐานแรงดันขั้นต่ าและทบทวน 
การตั้งเป้าหมายประจ าปีของแรงดันน้ าสูญเสีย ควรทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ตัวชี้วัดการสูญเสีย
น้ าประปาและควรตั้งเป้าหมายลดการสูญเสียน้ าประปา ควรมีการทบทวนมติการรับประกันงานก่อสร้าง
ประเภทการวางท่อน้ าประปาให้เป็นจ านวน ๒ ปี 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสารดังมีรายเอียดต่อไปนี้ 
๑. รายละเอียดคุณภาพน้ าประปาของการประปานครหลวงในแต่ละสาขาเป็นอย่างไร  
๒. รายละเอียดการงดการจ่ายน้ าประปาในแต่ละสาขา จ านวน ๑ ปี เป็นอย่างไร 
๓. รายละเอียดระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงระบบท่อประปาในแต่ละพ้ืนที่ในแต่ละสาขา  

ในแต่ละปี เป็นอย่างไร 

- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอเอกสารดังมีรายเอียดต่อไปนี้ 
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ หมายเหตุล าดับ 

ท่ี ๕.๑๙ รายการหนี้สินไม่หมุนเวียน เงินประกันการใช้น้ าประปาจ านวน ๑,๓๔๐ ล้านบาท อย่างไร  
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๒. รายละเอียดรายงานงบการเงิน หมายเหตุล าดับที่ ๕.๒๐ รายได้รอการรับรู้ ในส่วนที่เป็น 
เงินประกันการใช้น้ าที่มียอดคงค้าง จ านวน ๑,๓๑๐ ล้านบาท อย่างไร  

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดอัตราการสูญเสีย
น้ าประปา คุณภาพน้ าประปาก่อนเข้าโรงงานผลิตน้ าประปา และคุณภาพน้ าประปาในขั้นตอนสุดท้าย
การผลิต ปริมาณต้นทุนการผลิตน้ าประปา และแรงดันน้ าเฉลี่ยทั้งปี แต่ละสาขา  

- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดหลักการและเหตุผล
โครงการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ตามแผนสมาร์ทกริด (Smart Grid) เปลี่ยนมิเตอร์จากปัจจุบันเป็นสมาร์ท
มิเตอร์ 
 

การประปาสว่นภูมิภาค    ๔,๕๑๐,๒๙๒,๗๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด     -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของการประปาส่วนภูมิภาคในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธกิาร  
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาน้ าประปาไหลอ่อนเนื่องจากแรงดันน้ าต่ าหรือไม่ไหลในพ้ืนที่

จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ข้างเคียง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สูง อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการคิดค่าบริการการใช้น้ าประปาเพ่ือการบริโภคหรืออุปโภค

ของประชาชน หรือภาคอุตสาหกรรมด าเนินการคิดเป็น ๒ ราคาหรือไม่ 
- ขอทราบรายละเอียดอัตราส่วนประชาชนของการเข้าถึงน้ าประปา คิดเป็นร้อยละเท่าใด  
- ขอทราบรายละเอียดงบลงทุนจากเงินนอกงบประมาณเพ่ิมขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์น าไปลงทุน 

ในโครงการใด ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ถงึลดลงมาเหลือเพียงจ านวน ๔๓๗ ล้านบาท อย่างไร 
- ขอทราบเหตุผลงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๓๓,๙๖๙ ล้านบาท 

ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลดลงมาเหลือ ๒๗,๔๓๕ ล้านบาท ในขณะที่ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มขึ้น 
จ านวน ๓๒,๙๔๒ ล้านบาท เพราะเหตุใดงบรายจ่ายประจ าในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ลดลงอย่างมีนัยจากปีอื่น ๆ  

- ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับงบประมาณจากการ
ประปาส่วนภูมิภาค มาปรับปรุงระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร และหลักเกณฑ์
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร   

- ขอทราบรายละเอียดปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ไม่สามารถด าเนินการบ าบัดน้ าเสีย จ านวน ๕๔ แห่ง ประกอบด้วย
เหตุผลใดบ้าง  

- ขอทราบรายละเอียดผลการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด้านผลสัมฤทธิ์  
และประสิทธิภาพการด าเนินงานการจัดการน้ าอุปโภคและบริโภคของการประปาส่วนภูมิภาค 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในแต่ละพ้ืนที่ ของการประปาส่วนภูมิภาค 
แตกต่างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ไม่มีสาขาและไม่มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม แยกแต่ละจังหวัด  
และมีการส่งมอบเงินภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร  

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะชุ
มน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง

ไม
่ได
้รับ

รอ
ง 

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช้
หา

กเ
กิด

คว
าม

เส
ียห

าย
ใด

 ๆ
 ผ
ู้นั้น

ต้อ
งร
ับผ

ิดช
อบ

เอ
ง



๑๑ 
 

- ขอทราบแนวทางการแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นอย่างไร ต่อการด าเนินงานระบบประปาหมู่บ้าน แบ่งพ้ืนที่อย่างไรในแต่ละพื้นที่ 

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาน้ าประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน
ในพ้ืนที่หมู่บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ ๕ ๑๕ และหมู่ที่ ๑๗ ต าบลชีลอง อ าเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลายท่อส่งน้ า และเป็นพื้นที่ระดับสูง อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา เช่น จ านวน ๓ ครั้ง ภายใน ๑ ปี 
อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซกัถาม 
- ในเรื่องพ้ืนที่ของน้ าประปาดื่มได้ มีการด าเนินตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีแท่น

กดน้ าดื่มที่สามารถใช้งานได้ จ านวน ๑๑๕ แท่น มีการรักษาตรวจสอบคุณภาพน้ าเป็นประจ าทุกเดือน 
และมีการผลิตน้ าดื่มจากน้ าประปาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน มีการน าร่องในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
จ านวน ๑๐ แห่ง ภายในสี่ปีจะด าเนินการครบ จ านวน ๒๓๔ แห่ง และเรื่องตู้น้ าดื่มจะด าเนินการครบ 
๒๓๔ แห่ง ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนพื้นที่น้ าประปาดื่มได้กรมอนามัย
ได้ให้การรับรอง ๒๕๖ พ้ืนที่ ปัจจุบันสามารถประกาศพ้ืนที่น้ าประปาดื่มได้ จ านวน ๘๔ แห่ง ในส่วน
การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบได้มีการด าเนินการโดยการสร้างแนวความคิดใหม่  
ว่าน้ าประปามีคุณภาพดื่มได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน 

- กรณีการขยายเขตบริการที่ท าได้ล่าช้า ชี้แจงว่าได้มีการขอรับจัดสรรงบประมาณในการขยาย
เขตในทุกปี และได้มีการใช้เงินรายได้และเงินกู้เพื่อด าเนินการ ทั้งนี้ มีการรวบรวมโครงการในการขอ
ขยายเขตในปี ๒๕๖๙ ซึ่งถือเป็นแผนงานในการด าเนินการเรื่องดังกล่าว 

- ในการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท าโครงการได้มีการท าประชาพิจารณ์
ร่วมกับท้องถิ่นทั่วประเทศ 

- ประเด็นเรื่องเงินประกันการใช้น้ าประเภทที่อยู่อาศัย มีการแจ้งให้ลูกค้ามารับเงินคืนไป
ทั้งหมด ทั้งนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องขอชี้แจงเป็นเอกสาร 

- โครงการน าร่องสมารท์มิเตอร์  ได้มีการติดตัง้โดยผู้ใช้น้ าในแหล่งท่องเที่ยว แหล่งอุตสาหกรรม 
ซึ่งอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผล 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิาร 
- การประปาส่วนภูมิภาค ควรก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้ชัดเจน  
- การประปาส่วนภูมิภาค ควรได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จ านวน 

๕๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๙ จากส านักงบประมาณเพ่ิมขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค   

- การประปาส่วนภูมิภาค ควรน าเงินคงเหลือจากการน าเงินไปสมทบกับงบประมาณ เมื่อหักเงิน
ฝากธนาคารหากส ารองเบิกจ่ายโครงการที่มีภาระผูกพัน การประปาส่วนภูมิภาคคงเหลือเงิน จ านวน 
๓,๐๐๐ ถึง  ๔,๐๐๐ ล้านบาท น างบประมาณไปด าเนินการโครงการขยายเขตประปาในพ้ืนที่หมู่บ้าน 
สามารถสร้างรายได้เสริมสภาพคล่องให้กับการประปาส่วนภูมิภาค  
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- การประปาส่วนภูมิภาค ควรพิจารณาทบทวนการจัดล าดับความส าคัญโครงการวางท่อขยาย
เขตจ่ายน้ าโดยให้เพิ่มความส าคัญให้กับโครงการที่มีการร้องขอจากภาคประชาชนและโครงการในพื้นที่
ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคเป็นล าดับแรก  

- การประปาส่วนภูมิภาค ควรก าหนดแนวทางการจัดท าโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ า 
ที่มีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินค่าก่อสร้างจ านวนมาก เพราะต้องวางท่อจ่ายน้ าจากระยะไกลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคได้ หรือได้แต่เพียง
บางส่วนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ขาดแคลนได้  

- การประปาส่วนภูมิภาค ควรก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมในการช่วยเหลือหรือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค  พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการบริการน้ าประปา 
ที่มีมาตรฐาน  

- การประปาส่วนภูมิภาค ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ า เช่น กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรน้ า และกรมทรัพยากรน้ าบาดาล แนวทางการบริหารจัดการน้ าอย่างไร  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. รายละเอียดคุณภาพน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในแต่ละพื้นที่ อย่างไร  
๒. รายละเอียดการงดการจ่ายน้ าประปาในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละปี อย่างไรบ้าง 
๓. รายละเอียดระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงระบบท่อประปาในแต่ละพ้ืนที่ แต่ละสาขา จ านวน ๑ ปี 

อย่างไรบ้าง 

- นายทรงยศ  รามสูต กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดการขยายเขตประปา  
ในพ้ืนที่ป่า และเขตเมือง งบประมาณผูกพัน เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ วงเงิน
งบประมาณ ๒๘๗ ล้านบาท ประกอบด้วย เงินนอกงบประมาณจ านวน ๗๑ ล้านบาท และแนวทาง
ปฏิบัติว่าในส่วนของหมู่บ้านที่ประสงค์ขอขยายไม่ได้อยู่ในระยะแรก ควรจะด าเนินการอย่างไร  
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่และพื้นที่ข้างเคียง  

- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ หมายเหตุล าดับที่ 

๔.๒๘ รายการเงินประกันการใช้น้ าประปาระยะยาว จ านวน ๑,๘๘๐ ล้านบาท และรายการเงินประกัน
การใช้น้ าจ านวน ๑,๘๕๓ ล้านบาท อย่างไร  

๒. รายละเอียดกองทุนเงินประกันใช้น้ า จ านวน ๓๐๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การคืนเงินประกันการใช้น้ าผู้ใช้น้ าประเภทที่อยู่อาศัย คงค้างจ านวน  
๑,๘๘๐ ล้านบาท อย่างไร  

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสูญเสียน้ าประปา คุณภาพน้ าประปาก่อนเข้าโรงงานผลิต

น้ าประปา และคุณภาพน้ าประปาในขั้นตอนสุดท้ายการผลิต ปริมาณต้นทุนการผลิตน้ าประปา  
และแรงดันน้ าเฉลี่ยทั้งปี แต่ละพื้นที่  
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๒. ส าเนาสัญญาให้สิทธิด าเนินการผลิตน้ าประปาระหว่างการประปาภูมิภาค กับบริษัทประปา
ปทุมธานี จ ากัด TOR ที่เกี่ยวข้อง มติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
กับสัญญา ค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการกฎหมาย  

- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. รายละเอียดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานของน้ าประปา 
๒. รายละเอียดแผนบูรณาการจัดการน้ าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องน้ า อย่างไร  

- นายวิชัย  สุดสวาสดิ์ โฆษกกรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการบริหาร
จัดการน้ าต้นทุนบริเวณพ้ืนที่คลองวิสัย จังหวัดชุมพร (อ าเภอหลังสวน อ าเภอสวี) ท าให้ประชาชน
บริเวณท้ายน้ าได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค  

- นางสาวภคมน  หนุนอนันต์ กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. รายละเอียดหลักเกณฑ์การวัดคุณภาพน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค เป็นชุดเดียวกันหรือไม่ 

แตกต่างกันอย่างไร  
๒. หน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบวัดระดับค่ามาตรฐานน้ าประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
๓. แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค จ านวน ๒๐๐ กว่าพื้นที่ 

สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสามารถดื่มน้ าประปาได้หรือไม่  

- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดหลักการและเหตุผล
โครงการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ตามแผนสมาร์ทกริด (Smart Grid) เปลี่ยนมิเตอร์จากปัจจุบันเป็นสมาร์ท
มิเตอร์  

- นายอนุรักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอรายละเอียดโครงการ  
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ งบประมาณ ๕๓ ล้านบาท 

- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดขอบเขตของการด าเนินการ  
เรื่องน้ าประปาดื่มได้ มีแผนขยายครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้นอย่างไรและมาตรฐานของน้ าประปาดีขึ้น
อย่างไร 

- นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอข้อมูลภาษีมูลค่าเพ่ิมที่น าส่งกรมสรรพากรแยกเป็น  
รายจังหวัด ย้อนหลังสามปี 
 

องค์การจดัการน้ าเสยี    ๑๔๘,๑๕๗,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด     -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาขององค์การจัดการน้ าเสียในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธกิาร  
- ขอทราบรายละเอียดการด าเนินงานขององค์การจัดการน้ าเสียที่ผ่านมาประสบความส าเร็จ

จ านวนเท่าใด อย่างไร  
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาน้ าเสียในบริเวณทะเลสาบสงขลา ซึ่ งส่งผลกระทบ 

ต่อชาวประมง และประชาชนที่ใช้น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างไร  
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- ขอทราบแนวทางการป้องกันโรงงานปล่อยน้ าเสีย และควรมีมาตรฐานการก ากับดูแลอย่างไร  
- ขอทราบความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจด้านการบ าบัดน้ าเสียให้กับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และการบริหารจัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดการแบ่งหน้าที่กันระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น กับองค์การจัดการ 

น้ าเสีย มีการแบ่งพ้ืนที่ในการบ าบัดน้ าเสียแต่ละพื้นที่ อย่างไร  
- ขอทราบแนวทางการบูรณาการของหน่วยงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดปัญหาและอุปสรรคการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานขององค์การจัดการ 

น้ าเสีย และแนวทางการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงานตอบข้อซกัถาม 
- กรณีปรับปรุงระบบท่อรวบรวมเสียกับระบบน้ าเสียครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภาพรวมของ ประเทศ

ไทยปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จ านวน ๗,๘๕๐ แห่ง หักจ านวน ๗,๗๗๔ แห่ง ที่เป็นส านักงาน
ช่วยเหลือ พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๕๕๕ แห่ง ที่ประสบปัญหาน้ าเสียอยู่ใน 
เกณฑ์เสื่อมโทรม และมีจ านวนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน ๑๑๘ แห่ง ที่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย  
ดังนั้น คงเหลืออีกจ านวน ๔๖๔ แห่ง ไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียให้ได้มาตรฐาน ดังนั้น จึงเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๗,๒๑๙ แห่ง ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ าเสีย แต่ต้องเฝ้าระวังพร้อมกับ
แผนงานป้องกันต่อไป 

- กรณีประเภทการบ าบัดน าเสียจ านวน ๕ ประเภท ๑. ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร 
(Stabilization Pond) ประสิทธิภาพการบ าบัดประมาณร้อยละ ๗๐ ถึง ๙๐ ๒.ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ
บ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) ประสิทธิภาพการบ าบัดประมาณร้อยละ ๗๐ ถึง ๙๐  
๓. ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Activated Sludge Process ประสิทธิภาพการบ าบัดประมาณ ร้อยละ ๗๙ 
๔. ระบบบ าบัดน้ าเสียคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ๕. ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแผ่นจานหมุน
ชีวภาพ (Rotating Biological Contactor ; RBC) การก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
ของประเทศไทย เพื่อบ าบัดน้ าเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยสู่แหล่งรองรับน้ า โดยส่วนใหญ่ระบบบ าบัด
น้ าเสียมีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ป ี

- กรณีค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสียบ่อผึ่งบ่อธรรมชาติประมาณ ๕๐ สตางค์ ถึง ๑ บาท 
ต่อลูกบาศก์เมตร ระบบที่สอง แบบเติมอากาศจ านวน ๑ บาท ถึง ๒ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารจัดการในการบ าบดัน้ าเสียให้เป็นน้ าที่มคีุณภาพ ส่วนระบบโอดจี านวน ๕ บาท ถึง ๘ บาท
ต่อลูกบาศก์เมตร บึงประดิษฐ์ จ านวน ๑ บาท ถึง ๒ บาทต่อลูกบาศก์เมตร 

- กรณีการบูรณาการหน่วยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
แหล่งก าเนิดน้ าเสียประเภทต่าง ๆ เช่น โรงงาน อาคารต่าง ๆ ปล่อยน้ าเสีย เพื่อหามาตรการแก้ปัญหา
คุณภาพน้ าต่อไป  

- กรณีกระทรวงมหาดไทยมีนโยบาย เทศบาลที่มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือไม่มีความพร้อม
ด าเนินการในดา้นต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ หรือด้านวิชาการ สามารถร้องขอให้องค์การจัดการ
น้ าเสียเข้าไปด าเนินการ และหารือกันร่วมกันในเรื่องการถ่ายโอนการจัดการน้ าเสียทุกปี 
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- กรณีการแบ่งหน้าที่ระหว่างองค์การจัดการน้ าเสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการ  
ท าข้อตกลงกันว่า เช่น ส ารวจออกแบบ จัดท างบประมาณเทศบาลด าเนินการหรือเทศบาลมอบหมาย 
ให้องค์การจัดการน้ าเสียด าเนินการ ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกัน 

- กรณีเทศบาลในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร การแก้ปัญหาน้ าเสียเป็นข้อตกลงในแต่ละแห่งที่จะมีการ
ส ารวจร่วมกัน เช่น จัดหางบประมาณในการซ่อมแซม ค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

- กรณีการประชาสัมพันธ์องค์กรให้พนักงานบุคลากรประจ าที่ส านักงานสาขา ประสานงาน  
กับแหล่งก าเนิดน้ าเสีย เช่น สถาบันการศึกษาเข้าไปให้ค าแนะน าในการดูแลรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย  
ที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เช่น การดูแลถังดักไขมันของโรงอาหาร เป็นต้น 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิาร 
องค์การจัดการน้ าเสีย ควรด าเนินการบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่แต่ละจังหวัดอย่างน้อย ๑ จังหวัด 

ต่อ ๑ ระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อเป็นตัวอย่างการด าเนินงานและควรบูรณาการร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ าอย่างเป็นระบบ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. รายละเอียดรูปแบบการบ าบัดน้ าเสียจ านวน ๕ รูปแบบ อย่างไร พร้อมงบประมาณที่เป็น

ต้นทุนในการบ าบัดในรูปแบบตารางเปรียบเทียบแต่ละรูปแบบ 
๒. รายละเอียดโครงการ จ านวน ๖ โครงการ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนอย่างไร  
๓. รายละเอียดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวนเท่าใด และแบบใด 

- นายพิทักษ์เดช  เดชเดโช รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบหก ขอทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับแนวทางการตรวจรับ การติดตามผลการด าเนินงาน และแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบ  
การถมดินของผู้รับจ้างก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล
เมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างไร 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสีย ครอบคลุม 
การให้บริการจ านวนครัวเรือน และพ้ืนที่เท่าใด ปริมาณน้ าเสียเข้าไปบ าบัด และปริมาณน้ าออกที่ผ่าน
การบ าบัดจ านวนเท่าใด คุณภาพน้ าเข้า และคุณภาพน้ าออก ต้นทุนการบ าบัด เฉลี่ยใน ๓ ปีล่าสุด 
พร้อมกับใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง  

- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารดังมีรายเอียดต่อไปนี้ 
๑. รายละเอียดผลการด าเนินงานของศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ า การบ าบัดน้ าเสียร่วมกับ

ชุมชน และแนวทางบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไร  เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

๒. รายละเอียดผลการด าเนินงานของศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ าจังหวัดอุบลราชธานี  
การบริหารจัดการน้ าเสียอย่างไร 
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มาตรา ๓๓ งบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  
องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่รูปแบบพิเศษ  
กรุงเทพมหานคร    ๒๗,๘๐๖,๓๖๘,๓๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด     -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของกรุงเทพมหานครในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธกิาร  
- สอบถามเกี่ยวกับระบบระบายน้ า ที่มีแผนจะลงทุนเพ่ิม อยากทราบแผนในการรองรับน้ า

เพ่ิมขึ้นได้กี่มิลลิเมตร โดยเฉพาะช่วงหน้ามรสุม มีการบูรณาการร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาแบบไหน 
อย่างไรบ้าง  
 - สอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา กรณีไฟไหม้ในพ้ืนที่เยาวราช สอบถามว่า สถานีดับเพลิง
มีแผนการด าเนินการดับเพลิงอย่างไร 
 - สอบถามกรณีพ้ืนที่ที่มีการจ าหน่ายสินค้าจ านวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องไปท าความสะอาด 
ซึ่งมีการทิ้งขยะจ านวนมาก อยากทราบว่าจะมีแผนบูรณาการระยะยาวหรือไม่ เนื่องจากบางแห่งยังเป็น
พ้ืนที่ที่มีท่อระบายน้ าขนาดเล็ก บางพ้ืนที่มีขยะอุดตัน ซึ่งท าให้ปัญหากลับมาเป็นแบบเดิม 
 - สอบถามเกี่ยวกับทราฟฟ่ีฟองดูว์ (Traffy Fondue) อยากให้รักษาไว้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ดี
ส าหรับประชาชนที่ต้องการร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ซึ่งกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้มีการตอบสนองต่อ  
การแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้มีการร้องเรียนมาได้เป็นอย่างดี อยากทราบว่า การด าเนินการในปัจจุบัน
เป็นอย่างไร มีแนวโน้มที่ประชาชนจะมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

- สอบถามเกี่ยวกับถนนในซอยต่าง ๆ ที่เป็นถนนส่วนบุคคล ซึ่งช่วงต้นเป็นถนนของ กทม.  
แต่เมื่อเลี้ยวเข้าไปข้างในเป็นถนนส่วนบุคคล เมื่อเวลาผ่านไปไม่มีการวางท่อระบายน้ า หากฝนตกก็จะมี
น้ าที่อยู่ในถนนส่วนบุคคลไหลไปในถนนของ กทม. และอาจท่วมบ้านเรือนประชาชนได้ สอบถามว่า 
มีแนวทางใดบ้างที่จะด าเนินการอย่างประนีประนอมระหว่างถนนของ กทม. กับถนนส่วนบุคคล 
เนื่องจากประชาชนทั่วไปอาจไม่ทราบถนนส่วนใดเป็นของ กทม. หรือถนนส่วนใดเป็นของเอกชน  
จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ เนื่องจากถนนส่วนบุคคลบางแห่งยังเป็นหลุมเป็นบ่อ
และยังไม่มีการระบายน้ าที่ดีเท่าที่ควร หากน้ าท่วมขังสูงก็จะส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน  
ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรด้วย 
 - สอบถามเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง กทม. สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ร้อยละ ๑๐๐ แล้ว 
อยากทราบว่า หลังจากที่มีการเก็บภาษีได้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้เต็มที่แล้ว อยากทร าบว่า  
ถ้าจะเปรียบเทียบกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนตามกฎหมายเดิมที่หน่วยงานเคยจัดเก็บเป็นอย่างไร 
สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร  
 - สอบถามเกี่ยวกับภาษีบุหรี่ เนื่องจากภาษีบุหรี่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
๗๖ จังหวัด ได้จัดเก็บภาษีดังกล่าว การจัดเก็บภาษีบุหรี่ของ อบจ. ลดลงเกือบร้อยละ ๕๐ ซึ่งพบ
ข้อเท็จจริงว่า มีพ่อค้ามารับซื้อบุหรี่จาก กทม. แล้วไปขายต่างจังหวัด เพราะไม่ต้องเสียภาษี เพราะว่า 
กทม. ไม่ได้ออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีบุหรี่ อยากทราบว่า กฎหมายของ กทม. ได้ให้อ านาจในการออก
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ข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีบุหรี่หรือไม่ และกรณีที่ กทม. ไม่มีอ านาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีบุหรี่  
อยากทราบว่า จะมีแนวทางที่ท าให้ กทม. ออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีบุหรี่ได้หรือไม่  

- สอบถามเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ปัจจุบัน กทม. มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมมากน้อยเพียงใด 
เนื่องจากมีการชี้แจงว่าข้อมูลส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการท าให้ระบบฐานข้อมูลเป็นดิจิทัล มีเพียงข้อมูลที่อยู่
ในกระดาษ  
 - สอบถามเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานขยะที่ก าลังเจรจากับเอกชน โดยการท าสัญญาโครงการ  
ส่วนใหญ่ กรุงเทพมหานครจะไมใ่ห้ราคาเอกชนสูงขึ้น สอบถามว่า เงื่อนไขที่จะให้เอกชนขยายสัญญานั้น
กรุงเทพมหานครได้มีการเจรจาให้เอกชนด าเนินการให้มีคุณภาพดีมากขึ้นแค่ไหน อย่างไร  
 - สอบถามโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกที่ ก าลังจะเริ่มที่ กทม. แล้ว ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ 
มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง มีข้อกังวลอะไรบ้าง ส าหรับสถานพยาบาลที่อยู่ภายใต้สังกัด กทม. 
ที่จะต้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 - สอบถามเกี่ยวกับถนนที่ตัดใหม่ เป็นไปได้หรือไม่หากท่านจะเพิ่มรายละเอียดงานให้มีการวาง
ท่อร้อยสายสื่อสารลงไปด้วย ซึ่งน่าจะด าเนินการได้ทัน และยังสามารถเก็บค่าเช่าได้ด้วย เพราะฉะนั้น
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจะได้น าสายสื่อสารบนเส้นทางนี้ลงดินได้ทันที จึงเสนอว่าถนนตัดใหม่ให้มี
ท่อร้อยสายวางทับลงไปด้วย เพ่ือน าสายสื่อสารลงดิน จะสามารถก าหนดรายละเอียดงานเพ่ิมเติม
ดังกล่าวได้หรือไม่ 
 - สอบถามเกี่ยวกับกรณีถนนที่มีการช ารุด คือ ถนนรามค าแหง อยู่ ในช่วงแถวบ้านม้า  
มีผู้รับเหมาเรื่องท่อที่ด านานการไม่แล้วเสร็จ และท าให้เกิดปัญหารถติด อยากให้ด าเนินการให้เสร็จได้
หรือไม่ 
 - สอบถามกรณีเรื่องรถไฟใต้ดินสายสีส้ม ได้รับการร้องเรียนว่า ตัวสถานีเสร็จเกือบหมดแล้ว 
ตั้งแต่มีนบุรีจนถึงรามค าแหง อยากจะฝากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครช่วยด าเนินการ เนื่องจาก
กระทรวงคมนาคมจะให้เดินรถในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๑ - พ.ศ. ๒๕๗๒ อยากทราบว่า กทม. จะมีแนวทาง
ด าเนินการอย่างไร ให้สามารถเปิดให้บริการได้เร็วขึ้น เสียดายโอกาสที่สถานีเสร็จแล้ว อยากให้มีแผน
ด าเนินการให้เร็วขึ้น หากปล่อยไว้อาจจะนานเกินไป และอาจท าให้อาคารจอดรถต่าง ๆ ทรุดโทรมได้ 

- สอบถามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ในช่วงเขตสะพานสูง  
เขตบางกะปิ และเขตบึงกุ่ม ประชาชนไม่ทราบว่ามาจากโรงงานใด หรืออาจจะเป็นโรงงานขนาดเล็ก  
จึงอยากทราบว่า กรณีที่ได้กลิ่นเหม็นดังกล่าวจะมีมาตรการสืบหาต้นเหตุอย่างไร 

- มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโดยเร็วโดยการน าสายสื่อสาร  
ลงดินหรือน าสายที่ไม่ใช้งานออก ส่วนถนนที่มีท่อร้อยสายที่ใช้งานได้อาจน าสายสื่อสารลงท่อได้  
และถนนที่ไม่มีท่อร้อยสายให้จัดระเบียบด าเนินการ 

- ขอทราบว่าเงินอุดหนุนแก้ปัญหายาเสพติด จ านวน ๓๔ ล้านบาท มีการจัดสรรอย่างไรจัดสรร
ตามสถานที่ด าเนินการหรือไม่ 

- ขอทราบรูปแบบโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมพระราม ๕ กับราชวิถี เป็นการก่อสร้างถนน
เส้นทางใด 

- ขอทราบแนวทางการปรับปรุงผังเมืองเป็นอย่างไร และในปัญหามลพิษ ปัญหาขยะ มีแนวทาง
เจรจาสัญญาสัมปทานที่ส่งผลกับงบประมาณเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างไร 
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- ขอรายละเอียดการขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ขอทราบเหตุผลในการไม่ยกเลิก
การด าเนินการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และขอทราบต้นทุนรถไฟฟ้าสายสีเขียวจ านวนต่อเที่ยวเท่าใด 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการที่มีงบประมาณจ านวน ๒๐๐ ล้านบาทที่ถูกปรับลดในชั้น 
คณะอนุกรรมาธิการ มีข้อติดขัดใดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 

- ในกรณีที่มีการด าเนินวางผัง ท่อน้ า ถนน หน่วยงานได้ทราบข้อมูลการด าเนินการโดยเปิดเผย
หรือไม่ และหากมีการวางท่อใหม่ได้มีการร่วมด าเนินการหรือไม่ 

- ขอทราบว่ายอดคงค้างที่รัฐบาลชดเชยค่าภาษีที่ ดิน รัฐบาลค้างหนี้ภาษีที่ดินจ านวนสอง
พันล้านบาท เหลือจ านวนเท่าใด 

- ในการจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสีย การระบายน้ ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไร และมีแนวทางแก้ไข
ปัญหาสัญญาก่อสร้างที่มีความล่าช้าอย่างไร และกรณีการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียคลองแสนแสบ 
มีการด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ปล่อยน้ าเสียอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซกัถาม 
- กรณีเรื่องการน าสายสื่อสารลงดิน เนื่องจากการจัดระบบสายสื่อสารลงดินมีค่าด าเนินการ  

ที่มีราคาแพง การจัดระเบียบสายสื่อสารยังมีข้อจ ากัดเนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด  
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ท าให้ กทม. ไม่สามารถไปตัดสายสื่อสารได้
เพราะถูกควบคุมด้วยกฎหมายของ กสทช. ทั้งนี้  ที่ผ่านมา กทม. ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน  
ทั้งการไฟฟ้านครหลวง กสทช. ผู้ประกอบการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด  AIS DTAC ในปีนี้ 
มีการวางแผนจัดระเบียบสายสื่อสารระยะทาง  ๒๖๙ กิโลเมตร แต่มีปัญหาเรื่องการประสานงาน  
ซึ่งปัจจุบันด าเนินการได้ ๑๙๗ กิโลเมตร และด าเนินการน าสายสื่อสารลงใต้ดินได้เพียง ๑๗ กิโลเมตร  
ซึ่ง กทม. จะเร่งรัดและประสานงาน โดยน ามาตรการอื่นมาช่วยก ากับด้วย โดยเฉพาะการพาดสายใหม่ 
และการจัดระเบียบสายที่มีอยู่แล้ว การตัดสายสื่อสารไม่ใช่เรื่องง่ายและส่งผลกระทบต่อประชาชน
จ านวนมาก เพราะปัญหาสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ทราบว่าจุดไหน ต้องดูทีละเส้น  
ซึ่งจะรับค าแนะน าของคณะกรรมาธิการไปด าเนินการ 
 - กรณีเงินอุดหนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน ๓๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่จัดสรรไปที่โรงเรียน
เป็นหลัก และส านักงานเขต ๕๐ เขต ได้จ านวน ๒๓ ล้านบาท กระจายไปตามโรงเรียนส าหรับจัด
กิจกรรมต่าง ๆ และกระจายงบประมาณไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ส านักพัฒนาสังคม ได้รับ ๒๘,๐๐๐ บาท 
ส านักการศึกษา ได้รับ ๒๗๗,๖๐๐ บาท ส านักการแพทย์ ได้รับ ๓๗๘,๖๐๐ บาท ส านักอนามัย  
ได้รับ ๑๙ ล้านบาท ซึ่งใช้ในเรื่องของการบ าบัดยาเสพติดด้วย ส่วนหนึ่งที่ได้รับเงินอุดหนุน น าไปจัด
กิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด  
 - กรณีโครงการก่อสร้างถนนเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ าในอนาคตมีแผนด าเนินการ
อย่างไรนั้น โดยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ได้รับ ส่วนใหญ่จะท าเป็นเขื่อน มี ๒ โครงการหลัก คือ เขื่อนที่
คลองลาดพร้าว และเขื่อนที่คลองเปรมประชากร ซึ่งต้องด าเนินการต่อ แต่ยังมีความล่าช้า ปัจจุบันมี
อุโมงค์ระบายน้ า ๔ แห่ง ๑๙ กิโลเมตร และมีโครงการเพ่ิมอีกประมาณ ๕ โครงการ มีโครงการคลอง
อุโมงค์พระยาราชมนตรี อุโมงค์บางซื่อส่วนต่อขยาย อุโมงค์ใต้ถนนพิษณุโลก อุโมงค์หนองบอนต่อขยาย 
และอุโมงค์คลองพระโขนง ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายส่วนรัฐบาลจะสนับสนุนเท่าไหร่ต้องคุยรายละเอียดอีก
ครั้ง 
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 - กรณีถนนตัดใหม่ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณของ กทม. มีโครงการถนนทางหลวงท้องถิ่นเชื่อม
ถนนวิภาวดีและถนนพหลโยธิน ถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และถนนประชาชื่น  
ถนนปรับปรุง ถนนประชาชื่น หมายเลข ๑๐ ปรังปรุงถนนพุทธมณฑล สาย ๑ และถนนพุทธมณฑล 
สาย ๔ ซึ่งมีเป็น ๓ ช่วง และปรับปรุงถนนวัดเวฬุวัน ๓๖ ส าหรับถนนที่มีปัญหามากที่สุด คือ สะพาน
ข้ามแม่น้ าเกียกกาย มี ๓ ช่วง ช่วงแรกกลางสะพาน สภาให้เงินอุดหนุน ร้อยละ ๕๐ ส่วนต้นที่ธนบุรี 
กทม. ไม่ได้ของบประมาณ เพราะ กทม. มีปัญหากับส่วนที่ลงมายัง กทม. ซึ่งเสนอว่าให้สภาให้เงิน
อุดหนุน ร้อยละ ๕๐ และ กทม. จ่ายเองร้อยละ ๕๐ แต่เนื่องจากสภาไม่ให้เงินอุดหนุนมา ๒ ปีแล้ว  
ท าให้มีปัญหาสะพานในชว่งขาลง ซึ่งต้องพยายามหางบประมาณมาด าเนินการให้เพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหา
ในช่วงสุดท้ายที่จะเชื่อมต่อสะพานลงมา สะพานใกล้เสร็จแล้วเหลือเพียงส่วนเชื่อมต่อสุดท้าย  
 - กรณีโครงการถนนเชื่อมระหว่างพระราม ๕ กับถนนราชวิถี เป็นถนนด้านในที่มีความส าคัญ 
ในเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนรายละเอียดจะเสนอให้คณะกรรมาธิการอีกครั้ง  
 - กรณีงบประมาณฐานศูนย์ (Zero Base Budgeting) คือ การน างบประมาณมาดูทุกรายการ 
ไม่ใช่ว่าปีที่แล้วตั้งงบประมาณไว้แล้วปีนี้มาตั้งงบประมาณต่อ กทม. พิจารณาทุกรายการว่าปีที่แล้ว
จ าเป็นหรือไม่ ปีนี้จะตัดรายการที่ไม่จ าเป็นหรือไม่ โดยทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ไม่ใช่เริ่มจากสิ่งที่มี
อยู่ในปีที่แล้ว ซึ่งปีนี้ตัดงบประมาณทั้งสิ้น ๒๗ โครงการ งบประมาณ ๓๙๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นแนวคิดที่
น่าจะมีประโยชน์ และสามารถน าไปขยายผลต่อได้ในหน่วยงานอื่น  
  - กรณีฐานข้อมูลต่าง ๆ มีการพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัล ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของ กทม. แต่ว่ามีข้อมูลจ านวนมาก จึงพัฒนายังไม่แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งปัจจุบันพัฒนา
ไป แ ล้ ว ร้ อ ยละ  ๕ ๐  ขอ งฐ าน ข้ อ มู ลทั้ งห ม ด  ซึ่ งส าม ารถ ดู ข้ อ มู ล เพ่ิ ม เติ ม จ า ก เว็ บ ไซ ต์
https://policy.bangkok.go.th/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ส าหรับติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งจะมีความคืบหน้าการด าเนินการโครงการต่าง ๆ  
 - กรณีร่างผังเมืองของ กทม. ปัจจุบันได้มีการขยายระยะเวลาการจัดประชาพิจารณ์ไปจนถึง
ปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเพ่ิงเริ่มด าเนินการในขั้นแรก ๆ เท่านั้น จากอีก ๒๐ กว่ากระบวนการ 
จากนั้นจะมีการประมวลผลความคิดเห็นของประชาชน และปรับแผนช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๗ และน าเข้าที่ปรึกษาผังเมือง กทม. ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และน าเสนอกรมโยธาธิการ
และผังเมืองในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และเข้าคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ในเดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๘ และมีการปิดประกาศ คาดว่าในปลายปีนี้ หรือต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ผังเมือง กทม. น่าจะเป็น
รูปธรรมมากขึ้น 
 - กรณีผังเมืองของ กทม. มีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมาธิการ กรณีถนนซึ่งอยู่ในผังเมืองมีมา
นานแล้ว แต่ประชาชนอาจไม่รู้ว่ามีถนนดังกล่าว แต่ปีนี้มีการท าประชาพิจารณ์ ท าให้คนเห็นถนนเส้นนี้
ชัดเจนขึ้น เพราะฉะนั้นถนนหลายเส้นมีมาหลายปีแล้ว กทม. จึงไม่มีเจตนาไปเวนคืนที่ดินของประชาชน
ทั้งสิ้น เมื่อมีการจัดผังเมืองใหม่จะมีเส้นแบ่งเพ่ือท าให้ถนนโล่งขึ้น แต่ไม่มีแนวคิดที่จะเวนคืนที่ดิน  
เพราะมีราคาแพงและอาจจะไปสร้างผลกระทบให้กับประชาชน ซึ่งจะให้ที่ปรึกษาฟังเสียงของประชาชน  
ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ เห็นด้วยและหากมีหลักวิชาการสนับสนุนน่าจะเอาออกให้มากที่สุด  
เพื่อลดความกังวลของประชาชน  
 - กรณีเรื่องขยะ จากกรณีมีรถขยะไปจอดที่อ่อนนุชจ านวนมาก เพราะมีสัญญาก าจัดขยะ  
ที่หนองแขม แต่มีความล่าช้าในการด าเนินการ ปัจจุบันได้แก้ปัญหาแล้วและได้ลงนามในสัญญาแล้ว  
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คิดว่าอีก ๑ สัปดาห์น่าจะด าเนินการได้ กทม. มีสัญญาจ านวนมากที่หมดอายุ ซึ่งจะต้องมีการต่อสัญญา
ใหม่ แต่โดยหลักการ กทม. ไม่ต่อสัญญาด้วยราคาเดิม ที่ผ่านมามีการต่อรองลดราคาหลายโครงการ  
เช่น รถขยะ รถดูดฝุ่น ซึ่งมีการต่อรองให้ลดราคา ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณจากราคาเดิมไปได้ 
๓,๑๐๐ ล้านบาท เนื่องจากงบประมาณไม่ได้เพ่ิมขึ้นมีแต่จะลดลงจากที่เคยจ้างไว้ จ านวนขยะลดลง  
ร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา มีขยะเฉลี่ยวันละ ๑๐,๐๐๐ ตัน โครงการแยกขยะ ท าให้ขยะลดลงเหลือ 
วันละ ๙,๐๐๐ ตัน ท าให้ลดค่าจัดเก็บขยะลงได้  
  - กรณีโครงการชุมชนละ ๒ แสนบาท มีการจัดสรรเงินให้ชุมชนละ ๒ แสนบาท เพ่ือด าเนิน
โครงการตามที่ต้องการ แต่จะมีปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่คล่องตัว เพราะเป็นโครงการแรก ๆ 
ที่เริ่มด าเนินการ ซึ่งจะมีการปรับปรุงระเบียบและออกข้อบัญญัติเพื่อให้การใช้งบประมาณดังกล่าวตอบ
โจทย์ความต้องการของประชาชนมากขึ้น ซึ่งสภากรุงเทพมหานครก าลังด าเนินการ  
 - กรณีร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... กับการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของรถเมล์ ที่มีการผลักดันเรื่องรถเมล์ไฟฟ้า
สาธารณะ (EV) ใน กทม. แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่มีอ านาจในการจัดการเรื่องรถเมล์ ซึ่งเป็นอ านาจของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งไม่สามารถใช้กฎหมาย
เพื่อผลักดันให้มีรถเมล์ไฟฟ้าใน กทม. ได้ภายใน ๗ ปี ถ้าแก้กฎหมายให้ท้องถิ่นมีอ านาจก็จะตอบโจทย์
ให้ประชาชนมากขึ้น  
 - กรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยกรณีตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งให้ กทม. 
ด าเนินการจ้างผู้ประกอบการเอกชนเพ่ือติดตั้งระบบรถไฟฟ้า ได้มีการแจ้งไปที่กระทรวงมหาดไทย 
แล้วว่า กทม. ไม่เห็นด้วย ซึ่งมาตรา ๔๔ คือ การให้รวบรวมหนี้ทั้งหมดเพ่ือไปต่อสัญญาให้รถไฟฟ้า 
สายสีเขียว ไปอีก ๕๐ ปีข้างหน้า และเรื่องยังค้างอยู่ที่คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้  กทม. ไม่ได้จ่ายหนี้  
เพราะมูลหนี้อยู่ในขั้นตอนการต่อสัญญา และสุดท้ายก็ไปถึงเรื่องการฟ้องร้องต่าง ๆ  
 - กรณีนโยบายการแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว  จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ ๕ ปี ก่อนสัญญาหมดอายุ 
เนื่องจากปี ๒๕๗๒ จะหมดสัญญาสัมปทาน ดังนั้น เหลือเวลาอีก ๕ ปี สามารถด าเนินการได้ตาม
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ปัญหาจริง ๆ คือ สัญญาจ้างเดินรถ
ที่ไปท าล่วงหน้าถึงปี ๒๕๘๕ ซึ่งต้องหาทางออกร่วมกันว่าจะด าเนินการอย่างไร ส าหรับส่วนต่อขยาย ๑ 
ค่าจ้างเดินรถประมาณ ๒,๔๙๕ ล้านบาทต่อปี ส่วนต่อขายที่ ๒ ค่าจ้างเดินรถประมาณ ๕,๙๒๔ ล้านบาท
ต่อปี โดย ๒ สัญญารวมกันค่าจ้างเดินรถต่อปีเฉพาะส่วนต่อขยายประมาณ  ๘,๔๑๙ ล้านบาท ปัจจุบัน
เก็บรายได้ประมาณ ๒๔๐๐ ล้านบาทต่อปี เฉลี่ยแล้วต้องชดเชยเฉพาะส่วนต่อขยายปีละ ๖ พันล้านบาท
ต่อปี 
 - กรณีเรื่องศาลปกครอง จะแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าหลังปี ๒๕๗๒ หาก กทม. ได้ส่วนพ้ืนที่ส าคัญ
กลับมาอาจมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น แต่ค านวณแล้วอาจได้ไม่เต็มที่เพราะต้องน าไปจ่ายค่าเดินรถที่ค่อนข้างแพง 
โดยขั้นตอนแรกอาจต้องเริ่มด าเนินการตามพระราชบัญญัติร่วมทุนก่อน  
 - กรณีเรื่องอุปสงค์หรือความต้องการที่ถูกเหนี่ยวน าให้เกิดขึ้น ( Induce Demand) จะแก้
อย่างไรนั้น คงต้องแก้ด้วยการจ้างเดินรถ ถ้าไปลดราคาแล้วท าให้ผู้โดยสารเพ่ิมขึ้น ก็ต้องไปจ่ายทดแทน
ในส่วนที่ผู้โดยสารเพ่ิมขึ้น เพราะถ้าใช้วิธีจ้างเดินรถ กทม. ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสาร ก าหนดราคา
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ได้ แล้วไปจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นกับผู้รับเดินรถแทน ท าให้เราแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ฝากให้ช่วยกันติดตาม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นเรื่องใหญ่และมีผลต่อความอยู่รอดของ กทม. 
เพราะจะเป็นทั้งรายได้และรายจ่ายของ กทม. ถ้าท าดี กทม. ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกมาก สามารถน าไป
พัฒนาผู้สูงอายุ สาธารณสุข และการศึกษา แต่ถ้าท าไม่ดีจะเป็นตัวที่ดูดเงินจากการพัฒนาเรื่องดังกล่าว
ไปชดเชยค่าเดินรถจ านวนมหาศาล 
 - กรณีเรื่องการถ่ายโอนอ านาจ การจราจร การขนส่งสาธารณะ เป็นเรื่องที่ กทม. อยากได้  
มาด าเนินการเอง เพราะเรื่องการจราจรต่าง ๆ ต ารวจเป็นผู้ดูแล ถ้าถ่ายโอนมาให้ กทม. ได้ก็จะสามารถ
ดูแลเบ็ดเสร็จครบวงจน  
 - กรณีการร่วมทุนกับเอกชน มีปัญหาในแง่ของการค านวณความเสี่ยง โดยหัวใจของ
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ การกระจายความเสี่ยงระหว่างรัฐ
และเอกชนให้เหมาะสมที่ผ่านมาส่วนใหญ่รัฐจะเสียเปรียบ และสุดท้ายท าให้รัฐแบบรักภาระมากกว่า
เอกชน  
 - กรณีการประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น การประปา กรณีการขุดดินมีการแจ้ง  
ให้ กทม. ทราบ แต่การกลบตอ้งใช้ระยะเวลา เพื่อรอดูว่าน้ าจะรั่วหรอืไม่ อาจส่งผลกระทบกับประชาชน
ท่ีสัญจร 
 - กรณีการเก็บค่าธรรมเนียมการวางสายสื่อสาร กทม. จะรับไปพิจารณาด าเนินการ โดยอาจใช้ 
พระราชบัญญัติทางหลวงท้องถิ่น หากมีการพาดสายบริเวณทางหลวงท้องถิ่น อาจท าให้ กทม.  
เก็บค่าธรรมเนียมได้ ซึ่งได้มีการเริ่มประกาศทางหลวงท้องถิ่นในพ้ืนที่ กทม. แล้ว ประมาณ ๖,๐๐๐ กิโลเมตร 
ซึ่งด าเนินการประกาศไปแล้ว ๒,๐๐๐ กิโลเมตร ถ้าประกาศครบ กทม. ก็สามารถเก็บค่าพาดสายสื่อสารได้  
 - กรณีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ปัจจุบันก าลัง
ด าเนินการยกร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้ 
 - กรณีการเลือกตั้งระดับผู้อ านวยการเขต ถ้าเลือกตั้งรายเขตอาจมีความซ้ าซ้อน ถ้าท าเป็นเขต
พ้ืนที่ โดยการแบ่ง กทม. เป็น ๖ โซน และเลือกผู้ว่าโซน ให้ครอบคลุมมาก อาจท าให้ช่วยลดจ านวนเขต
ลงได้ ถ้าแบ่งเป็นเขตย่อย ๆ อาจมีงบประมาณมากน้อยต่างกัน ถ้าเฉลี่ยให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้น อาจลด
ความเสี่ยง และท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าจะเลือกควรก าหนดเป็นโซนมากกว่าการ
แบ่งเป็นรายเขต 
 - กรณีเงินอุดหนุน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ยังขาดอีก ๙,๒๑๑ ล้านบาท ที่จะชดเชยมาให้ครบจ านวน
ดังกล่าว 
 - กรณี การสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียที่ ยังมีความล่าช้า เนื่ องจากสาเหตุ  ๓ ประเด็น คือ  
๑) เรื่องชุมชน การท าเขื่อนมีการลุกล้ าพ้ืนที่ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ เนื่อ งจากยังคุยกับ
ประชาชนไม่แล้วเสร็จ ต้องพยายามหาที่อยู่ ให้กับประชาชนด้วย ๒) ศักยภาพของผู้รับเหมา  
บางบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน ด าเนินการแล้วคุณภาพไม่ดีก็จะมีปัญหา ท าแล้วเกิดความ
เสียหายในการสร้างอุโมงค์ และ ๓) การประสานงานกับหน่วยงานอื่น เช่น การย้ายไฟฟ้า การย้าย
ประปา บางทีหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้ เตรียมงบประมาณล่วงหน้า  ท าให้ เสียเวลาในการย้าย
สาธารณูปโภค และอาจมีเรื่องการบริหารจัดการที่ต้องด าเนินการให้ดีขึ้น  
 - กรณีการแก้ปัญหาน้ าท่วมใน กทม. ด าเนินการ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเส้นเลือดฝอย กับส่วน 
ที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ โดยในส่วนเส้นเลือดฝอยมีการลอกคลอง ลอกท่อ ส่วนเส้นเลือดใหญ่ คือ การวาง
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อุโมงค์ต่าง ๆ ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กัน และน าเอาบทเรียนเก่า ๕๗๗ จุดใน กทม. เคยน้ าท่วม 
เป็นบทเรียน มีการปรับปรุงไปแล้วร้อยละ ๕๐ ซึ่งสถานการณ์น่าจะดีขึ้น 
 - กรณีโครงการที่ถูกปรับลดงบประมาณจ านวน ๒๐๐ ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการสร้าง
เขื่อน สร้างอุโมงค์ เพราะการด าเนินโครงการล่าชุด เช่น โครงการสะพานข้ามคลองหลวงแพ่ง  
ตั้งงบประมาณที่อ าเภอแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปรับลด ๕๕ ล้านบาท การสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
ลาดพร้าว ปรับลด ๗๗ ล้านบาท การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าคลองแสนแสบ ปรับลด ๕๐ ล้านบาท 
และการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการสร้างอุโมงค์ การสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ปรับลด  
๑๓ ล้านบาท และการสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ระยะที่ ๒ ปรับลด ๒๓ ล้านบาท 
  - กรณีระบบระบายน้ า ต้องลงทุนเพ่ิมเรื่องอุโมงค์ระบายน้ าที่เพ่ิมอีก ๕ จุด ซึ่งด าเนินการ 
ใกล้ครบแล้ว ในการท าเขื่อนป้องกันน้ า  
 - กรณีความร่วมระหว่าง กทม. กับบริษัท เวเธอร์นิวส์ อิงค์ (Weather news Inc.) ประเทศ
ญี่ปุ่น ในเว็บไซต์ของส านักระบายน้ ามีระบบเตือนภัย เตือนน้ าฝนล่วงหน้า ๓ ชั่วโมง ซึ่งมีความแม่นย ามาก  
 - กรณีไฟไหม้ยาวราช ต้องมีการอบรมและมีการถังดับเพลิงให้ครอบคลุมเพียงพอมากขึ้น  
และการปรับปรุงสถานีดับเพลิงต่าง ๆ  
 - กรณีท่อระบายน้ าขนาดเล็กยังมีปัญหา ท่อระบายน้ ามีการออกแบบส าหรับปริมาณน้ าฝน  
๖๐ มิลลิเมตร ต้องมีการรื้อและท าท่อให้ใหญ่ขึ้น มี ๒ แนวทาง คือ ดันท่อใหม่อยู่ใต้ถนน และรื้อถนน
แล้ววางท่อใหม่  ต้องทยอยด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่สามารถด าเนินการพร้อมกัน  
ทั่วกรุงเทพมหานครได้ ต้องเลือกจุดที่เป็นยุทธศาสตร์และมีน้ าท่วมซ้ าซากก่อน  
 - กรณีการใช้หนี้บีทีเอส ต้องด าเนินการตามค าพิพากษาของศาล ซึ่งต้องใช้เงินอย่างระมัดระวัง 
ไม่ได้มีการเพ่ิมงบประมาณ เพราะเชื่อว่าต้องมีการจ่ายหนี้ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท กทม. จะทยอยจ่าย  
และพยายามหาเงินเพ่ิมเพื่อมาชดเชย 
 - กรณีทราฟฟ่ีฟองดูว์ (Traffy Fondue) มีการแจ้งร้องเรียนมา ๗๐๐,๐๐๐ เรื่อง และมีการ
แก้ไขได้ ๕๐๐,๐๐๐ กว่าเรื่อง ซึ่งเป็นช่องทางที่ตอบสนองการแก้ปัญหาของประชาชนได้ดี 
 - กรณีถนนส่วนบุคคล กทม. พยายามเข้าไปปรับปรุง ถ้าเป็นถนนเอกชนี่ใช้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 
๑๐ ปี กทม. สามารถเข้าไปปรับปรุงได้ พยายามอ านายความสะดวกให้ประชาชนให้มากที่สุด 
 - กรณีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ได้ต่างกันมากกับภาษีโรงเรือน แต่ต่างเรื่องความ
เป็นยุติธรรม เพราะว่ามีหลายส่วนที่เก็บได้น้อยลง เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ส่วนประชาชนที่มีที่ดิน
ทุกแปลงต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ในภาพรวมรายได้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างไม่ได้ลดลง อาจจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  
 - กรณีภาษีบุหรี่ กทม. ไม่มีอ านาจในการออกข้อบัญญัติ เพราะว่า พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ไม่ได้ให้อ านาจ กทม. เก็บภาษีบุหรี่และภาษีโรงแรม  
โดยในร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ได้มีการเสนอให้
แก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ซึ่งเรื่องอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย 
 - กรณีข้อกังวลเรื่อง ๓๐ บาทรักษาทุกที่ คือ การสร้างความเข้าใจของประชาชน ไม่ใช่ว่ามีบัตร
ประชาชนแล้วจะไปรักษาที่ใดก็ได้ แต่ต้องเป็นสถานบริการสาธารณสุขปฐมภูมิที่ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีการออกสติ๊กเกอร์ให้จ านวน ๑,๐๐๐ กว่าแห่ง ประชาชนต้องไปรับบริการ
เฉพาะพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น  
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 - กรณีการปรับฟุตบาทก็จะวางท่อสายสื่อสารลงไปด้วย หรืออาจให้บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (NT) มาฝังสายสื่อสารเพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 - กรณีรถไฟฟ้าสายสีส้มคล้ายกับกรณีรถไฟฟ้าสายสีแดง กทม. จะหาทางเร่งรัดด าเนินการ 
ให้สามารถเดินรถฝั่งตะวันออกก่อน ส่วนฝั่งตะวันตกก็ด าเนินการก่อสร้างต่อไป 

- กรณีเรื่องน้ าเสีย ถ้าเป็นกรณีน้ าเสียจากโรงงานต่าง ๆ อยู่ในความดูแลของกรมควบคุมมลพิษ
ด้วยที่ต้องมาช่วยก ากับดูแล และ กทม. จะดูแลในส่วนของคลอง มีการท าระบบบ าบัดน้ าเสีย มีการท า
ท่อเพ่ิมเพ่ือเก็บน้ าเสียจากบ้านเรือนต่าง ๆ ปัจจุบันด าเนินการเก็บได้  ร้อยละ ๔๐ ของแหล่งน้ าเสีย
ทั้งหมดใน กทม. อนาคตอาจมีค่าเก็บค่าบ าบัดน้ าเสียด้วย รวมถึงกรณีแถวรามค าแหงที่อาจมีโรงงาน
อุตสาหกรรม กทม. จะรับไปดูแลเรื่องการปล่อยน้ าเสียต่อไป 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิาร 
- กรณีโครงการก่อสร้างของ กทม. ซึ่งมีการก ากับดูแลการก่อสร้างของผู้รับเหมา อยากให้

ค านึงถึงความปลอดภัยของคนท างาน และความปลอดภัยของผู้คนที่สัญจรในบริเวณการก่อสร้าง
ดังกล่าวด้วย 

- ควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมการวางสายสื่อสารในกรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดระเบี ยบการ
ด าเนินการสายสื่อสารและจะท าให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารเพ่ิมเติม ดังรายการต่อไปนี้ 
๑. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีหนี้ที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ต้องช าระให้เอกชน ส าหรับ

กรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ครั้งที่ ๑ ศาลตัดสินแล้วให้ กทม. ช าระหนี้จ านวน ๑๑,๗๕๕ ล้านบาท  
และครั้งที่ ๒ เรื่องอยู่ที่ศาลชั้นต้น จ านวน ๑๑,๘๑๑ ล้านบาท ครั้งที่ ๓ จ านวน ๑๓,๕๑๓ ล้านบาท 
และค่าจ้างตามสัญญาที่ทางเอกชนอ้างว่าสิ้นสุดสัญญา ปี ๒๕๘๕ อยากทราบว่า การจ่ายหนี้ต่าง ๆ 
หน่วยงานมีแผนหรือแนวทางในการช าระหนี้ดังกล่าวอย่างไร อยากให้ชี้แจง และขอเอกสารเกี่ยวกับ
แผนและแนวทางในการช าระหนี้ให้กับเอกชน 

๒ . ข้อมูลรายละเอียดเกี่ ยวกับคดีของ กทม. ที่ อยู่ ในการพิจารณาของศาลปกครอง  
และส านักงาน ป.ป.ช. ตามที่ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ 
 ๓. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงถนนของ กทม. อยากให้ชี้แจงเป็นเอกสาร บางพื้นที่
ยังไม่ได้ด าเนนิการ โดยเฉพาะเขตบางนา ช่วงถนนลาซาน บริเวณซอยลาซาน ๕๐ ซึ่งเป็นถนนสาธารณะ
และถนนส่วนบุคคลที่กรุงเทพมหานครยังไม่ได้เข้าไปดูแล 
 ๔. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องเครื่องออกก าลังกายของ กทม. ว่าด าเนินการ
ถึงขั้นตอนใดแล้ว 

- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอเอกสารเพ่ิมเติม ดังรายการต่อไปนี้ 
๑. ข้อมูลรายละเอียดกรณีการยกเลิกค าสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา ๔๔ 

ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง การด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่ท่านเห็นควรยกเลิก เพ่ือให้ทราบ 
ความเป็นมาของการด าเนินการดังกล่าว 

๒. ข้อมูลรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จ านวนตัวเลขต่าง ๆ อยากเห็นตัวเลขแบบ
แยกส่วน ถ้าด าเนินการตามนโยบาย ๒๐ บาทตลอดสาย ต้องใช้เงินอุดหนุนปีละเท่าไร ต้องค านวณ 
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ข้ามสายด้วย ซึ่งนโยบายที่รัฐบาลเสนอ คือ ค่าโดยสารร่วม ๒๐ บาทตลอดทาง ไม่ใช่ตั๋วร่วม ๒๐ บาท
ตลอดสาย สายสีเขียวไปสายสีน้ าเงินต้อง ๒๐ บาทตลอดทาง อยากทราบประมาณการตัวเลข  
ถ้าด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ต้องใช้เงินอุดหนุนเท่าไหร่ จะแก้ปัญหา Induced demand 
อย่างไร ก่อนจะไปถึงขั้นตอนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ หากรัฐบาลจะด าเนินนโยบายรถไฟฟ้า ๒๐ บาท ถ้าเกิดขึ้นในเดือน
กันยายน ๒๕๖๘ จะต้องใช้เงินอุดหนุนปีละเท่าไหร่ และจะแก้ปัญหา Induced demand อย่างไร 

- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังรายการต่อไปนี้ 
๑. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ในแผนการด าเนินงานของ กทม.  

ซึ่งในอนาคตจะมีการของบประมาณส าหรับโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการ 
๒. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่มีการมอบเงินให้ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยากขอเอกสารเพ่ิมเติมในส่วนของระเบียบ 
และข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว รวมถึงร่างข้อบัญญัติที่ก าลังมีการพิจารณาในปัจจุบัน 

๓. ขอรายละเอียดแผนพัฒนาโครงการก่อสร้างถนน อุโมงค์ และเขื่อน ในอนาคต 
๔. ขอรายละเอียดฐานข้อมูลในการจัดท างบประมาณฐานศูนย์ มีข้อมูลมากน้อยเพียงใด 
๕. ขอรายละเอียดแนวทางการด าเนินโครงการชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ

ต่อไป มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 

- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังรายการต่อไปนี้ 
๑. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่ด าเนินการล่าช้า อยากทราบเพ่ิมเติมว่าการ

แก้ปัญหาของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการก ากับดูแลผู้รับเหมา การประสานงานกับหน่วยงานอื่น  
ว่ากรุงเทพมหานครได้มีการปรับปรุงอย่างไร 

๒. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยน้ าเสียสู่ล าคลอง 
ของกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่มีการปล่อยมากที่สุดและไม่ได้มาตรฐาน คือ สถานที่ท าการของรัฐ รวมถึง
สถานประกอบการอื่น ๆ อยากขอข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรุงเทพมหานครมีการด าเนินการทางกฎหมาย
อย่างไร 

๓. ขอรายละเอียดความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และขอให้น าส่งร่างฉบับล่าสุด 

๔. ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม และขอทราบผลที่ได้รับจากการแก้ไข สามารถ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมได้เพียงใด 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอข้อมูลการบริการสาธารณะที่อยากให้มีการถ่ายโอน
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ 

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอรายละเอียดตารางข้อมูลรายโค รงการ 
ประกอบด้วยความคืบหน้าของโครงการ โครงการล่าช้ากว่าแผนร้อยละเท่าใด สาเหตุความล่าช้าของ
โครงการ และความล่าช้าเกิดขึ้นเมื่อใด 
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เมืองพัทยา     ๒,๓๖๘,๔๔๙,๘๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด     -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของเมืองพัทยาในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธกิาร  
- สอบถามเกี่ยวกับรถสุขาเคลื่อนที่ของเมืองพัทยา อยากทราบว่ามีแผนการน ารถสุขาเคลื่อนที่

ไปจอดที่ไหน อย่างไร 
 - สอบถามเกี่ยวกับหาดจอมเทียน โดยกรมโยธาธกิารและผังเมืองท างบประมาณไว้ถมหาดทราย 
ซึ่งด าเนินการถมหาดทรายแล้ว แต่ยังไม่ถึงบริเวณหาดจอมเทียนตอนต้น อยากทราบว่าหน่วยงาน 
มีความคิดเห็นในกรณีดังกล่าวอย่างไร จะด าเนินการถมหาดทรายให้ถึงบริเวณดงตาลหรือไม่  
 - สอบถามเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าบริเวณหาดทราย ซึ่งเดิมสามารถจ าหน่ายสินค้าได้บริเวณ
ก่อนที่มีการถมหาดทราย หลังจากที่ถมหาดทรายแล้ว ไม่มีการจ าหน่ายสินค้าบริเวณดังกล่าวอีก  
อยากทราบว่ามีปัญหาอะไรบ้าง 

 - สอบถามเมืองพัทยา เกี่ยวกับเรื่องการไฟฟ้าฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการน าสายไฟฟ้าลงดิน  
เมื่อน าสายไฟฟ้าลงดินแล้ว สายสื่อสารก็ต้องน าลงดินด้วย เนื่องจา สายไฟฟ้ากับสายสื่อสารไม่สามารถ  
จะอยู่รวมกันได้ เพราะว่าสายไฟฟ้าต้องลงดินในระดับ ๗ เมตร ส่วนสายสื่อสารต้องลงดินระดับ  
๖๐ เซนติเมตร อยากทราบว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการแบ่งช่องของการลงสายไฟฟ้าเป็นระดับ
ความลึกเพ่ือให้ง่ายต่อการบ ารุงรักษาในอนาคตด้วยหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซกัถาม 
- กรณีการกระจายอ านาจเพ่ือการจัดบริการสาธารณะ จะชี้แจงเป็นเอกสาร ซึ่งได้มีการ

ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้วกับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจราจรที่ให้เมืองพัทยาสามารถด าเนินการได้เอง ที่จะร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจในการแก้ปัญหาการจราจรที่จะฝากให้คณะกรรมาธิการช่วยผลักดัน ซึ่งจะส่งเป็นเอกสาร  
 - กรณี อุปสรรคในการร่วมทุนกับ เอกชน โดยโครงการที่ ด าเนินการในปัจจุบัน  คือ  
การด าเนินการเรื่องเตาเผาขยะที่เกาะล้าน และมีประเด็นสอบถามส านักงานอัยการสูงสุด ในอนาคต  
อาจมีการด าเนินการเรื่องรถไฟฟ้าโมโนเรล (Monorail) ซึ่งจะชี้แจงเป็นเอกสาร เพ่ือขอสนับสนุน 
ในประเด็นด้านกฎหมาย 
 - กรณีการประปาส่วนภูมิภาคไดด้ าเนินการวางท่อ แก้ไขปัญหาน้ าประปาขาดแคลน เมืองพัทยา
ได้มีการประชุมเรื่องไฟฟ้าเมืองใหญ่ร่วมกัน ซึ่งจะมีทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน กสทช. และการประปาส่วนภูมิภาค ในการด าเนินการในเรื่อง 
ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนที่ เช่น การน าเสาไฟฟ้าลงดิน ซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนโครงการของเมืองพัทยาจ านวน ๙ เส้นทาง จ านวนประมาณ ๒๑ กิโลเมตร 
ด าเนินการแล้วเสรจ็ ๖ เส้นทาง และก าลังด าเนินการ ต้องดูแผนการด าเนนิการเพ่ือลดปัญหาของเอกชน
ในการเปิดพ้ืนที่ด าเนินการให้ได้มากที่สุด โดยสรุปการประปาส่วนภูมิภาคก็จะมีการแจ้งเมืองพัทยา  
ไว้แล้ว บางครั้งงบประมาณมาไม่พร้อมกัน จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องขุดแล้วขุดอีก ซึ่งพยายาม 
จะด าเนินการให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด  
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 - กรณีรถสุขาเคลื่อนที่ เดิมมีรถสุขาเคลื่อนที่ ๔ คัน เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางไป 
เกาะล้าน โดยให้บริการที่บริเวณแหลมบาลีฮาย จ านวน ๒ คัน ส่วนอีก ๒ คัน เป็นการให้บริการตาม 
ค าร้องขอของประชาชน โดยมีค่าธรรมเนียมตามระเบียบของเมืองพัทยา รวมถึงใช้ในกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา แต่รถสุขาเคลื่อนที่จ านวน ๔ คัน ไม่เพียงพอ จึงมีการตั้งงบประมาณ 
ในการจัดซื้อเพิ่มเตมิอีกจ านวน ๖ คัน ซึ่งเป็นรถสุขาที่มีการบริการติดแอร์ และมีบริการห้องน้ าคนพิการ 
มีการด าเนินการเรื่องการร่างระเบียบจัดหาประโยชน์ และน าไปบนพื้นที่ชายหาดพัทยา ๒ คัน ระหว่าง
พัทยาเหนือและพัทยากลาง ๑ คัน และก่อนถึงทางเข้าถนนคนเดินพัทยาอีก ๑ คัน เพ่ือให้บริการ
ประชาชน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีแนวคิดในการสร้างห้องสุขาสาธารณะ แต่ติดปัญหาเรื่อง
สิ่งแวดล้อม จึงเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้รถสุขาเคลื่อนที่จอดให้บริการ 
 - กรณีการเสริมทรายหาดจอมเทียนของกรมเจ้าท่า เป็นโครงการที่ท าให้เมืองพัทยาได้มีการ
ส่งเสริมกิจกรรมที่ชายหาดได้หลายโครงการ เช่น การจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติ การจัดงานเทศกาล
ดนตรี ส่วนกรณีที่กรมเจ้าท่าจะมีการเสริมทรายในชายหาดระยะที่ ๒ ต่อจากฝั่งทิศใต้ จากร้านลุงไสว
มาถึงเขตจอมเทียน พัทยา ด าเนินการแล้วเสร็จ ๔ กิโลเมตร ส่วนระยะที่ ๒ กรมเจ้าท่าจะด าเนินการ
ต่อไปจนถึงหาดดงตาล 
 - กรณีการจ าหน่ายสินค้าบริเวณชายหาดจอมเทียน ก่อนหน้านี้มีข่าวที่อาจสร้างความสับสน 
เนื่องจากชายหาดจอมเทียนประมาณ ๖ กิโลเมตร โดยระยะทาง ๕ กิโลเมตรจะอยู่ในเขตเมืองพัทยา 
อีก ๑ กิโลเมตรจะอยู่เขตเทศบาลนาจอมเทียน ในเขตเมืองพัทยาไม่อนุญาตให้พ่อค้าหรือแม่ค้าไปตั้งโต๊ะ
ขายอาหารริมชายหาดได้ แต่มีการส่งเสริมประชาชนที่เคยได้รับสิทธิในการมีร่มเตียง และไม่ได้ขาย
อาหารหาบเร่ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ได้มีการให้จับจอง
พ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าริมชายหาดได้ 

- กรณีการน าสายไฟฟ้าลงดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับงบประมาณในการน าสายไฟฟ้า  
และสายสื่อสารลงดิน เมืองพัทยาได้มีการประชุมร่วมกันหลายหน่วยงาน ในส่วนการด าเนินการ  
น าสายไฟฟ้าลงดินและสายสื่อสารมีการใช้ท่อคนละท่อ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๖ เส้นทาง คือ เส้นทาง
ชายหาดพัทยา เส้นทางถนนพัทยาเหนอื กลางใต้ และเส้นทางถนนคนเดนิ (Walking Street) และก าลัง
ด าเนินการอีก ๓ เส้นทาง คือ ถนนพัทยาสาย ๒ และถนนพัทยาสาย ๓ โดยในอนาคต เนื่องจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถสนบัสนุนงบประมาณได้ร้อยละ ๑๐๐ ก็ได้มีการประสานงานกับเมืองพัทยา
เพ่ือด าเนินการเพ่ิมอีก ๒ เส้นทาง ซึ่งได้ท า MOU ไปแล้ว คือ ถนนจอมเทียน สาย ๒ ซึ่งเมืองพัทยา 
ได้สนับสนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมด าเนินการ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอข้อมูลการบริการสาธารณะที่อยากให้มีการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ 
๒. ขอรายละเอียดการร่วมทุนกับท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรคในการร่วมทุนของท้องถิ่นกับเอกชน 

เลิกประชุม เวลา ๒๐.๔๕ นาฬิกา 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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